

แนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย ปีงบประมาณ 2561 - 2563

(จากสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)

2. แผนการดำเนินการ (เพิ่มเติม)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.ปัญหากลิ่นรบกวน ของขยะ	- ในพื้นที่โครงการฯ อาจมีผลกระทบ เรื่องกลิ่นจากกองขยะเน่าเสียของวัตถุ อินทรีย์ทั้งหลายที่ตกค้างจาก บ้านเรือน หมักหมม มาหลายวัน บริเวณลานคัดแยกขยะ และกลิ่นจาก กระบวนการทำปุ๋ยหมัก โดยมีสาเหตุ มาจากการย่อยสลายขยะมูลฝอยที่ เป็นกระบวนการย่อยสลายของกลุ่ม แบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจะ เกิดก๊าซมีเทน(CH4) แอมโมเนีย(NH3) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)	- ใช้ จุลินทรีย์ EM ฉีด พ่น ราด บริเวณ ลานคัดแยกขยะต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือเดือนละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณขยะที่ตกค้างมีมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยกำจัดกลิ่นจากกองขยะเน่าเสีย ช่วยกำจัดแมลงวันด้วยการตัดวงจรชีวิตของ หนอนแมลงวัน ไม่ให้เข้าดักแด้เกิดเป็นตัว แมลงวัน ช่วยแก้ปัญหาจากสัตว์พาหะนำ โรค และโรคระบาดต่างๆ บริเวณพื้นที่ลาน คัดแยกจะไม่มีกลิ่นเน่าเสียตกค้าง ไม่มี แมลงวันตอม - การออกแบบระบบศูนย์กำจัดขยะฯ มีการสร้างท่อรองรับก๊าซที่เกิดขึ้น เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์หรือระบายออกสู่อากาศ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของก๊าซเหล่านี้ได้ - โครงการฯ จัดให้มีพื้นที่ฉนวนโดยการ ปลูกต้นไม้โดยรอบศูนย์กำจัดขยะ เพื่อช่วย ดูดซับกลิ่นของขยะให้ลดน้อยลงอีกด้วย	- แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก เทศบาลตำบลแม่สาย ผู้แทนจาก เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันตำบล เวียงพางคำ สารวัตรกำนัน แพทย์ ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ หมู่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชนและ ภาคเอกชน - การประชุม คณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลรายงานปีละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม) - เสนอข้อแนะนำและปัญหา อุปสรรคแก่คณะกรรมการและ คณะทำงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากศูนย์ฯ	เทศบาลตำบลแม่สาย -กองสาธารณสุขฯ -กองช่าง -สำนักปลัดเทศบาล -กองสวัสดิการสังคม -กองการศึกษา -กองวิชาการและแผนฯ

**แนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น**  
**ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย ปีงบประมาณ 2561 - 2563**  
**(จากสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย)**

**5. แผนการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ (เพิ่มเติม)**

แนวทางการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ	การติดตามและประเมินผล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>1. แนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของศูนย์กำจัดขยะฯ</b></p> <p>การดำเนินงานของศูนย์ขยะฯ ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ม.5 ม.8 ม.9 ตำบลเวียงพางคำ ประมาณ 100 หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆที่เกิดจากการดำเนินกิจการของศูนย์ขยะฯ ควรได้รับการดูแล เยียวยาช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเดือดร้อนของชาวบ้านในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เป็นกรณีพิเศษ</p>	<p>- จัดตั้งงบประมาณเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จาก ศูนย์ กำจัด ขยะ แบบ ครบ วง จร ฯ งบประมาณในการจัดตั้งมาจากเทศบาลตำบลแม่สาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อนำมาบริหารจัดการในการดูแลรักษาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การตรวจสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด การตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงและในทุกด้านที่เป็นปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะของศูนย์กำจัดขยะฯ</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ประกอบด้วย ผู้แทนจากอำเภอแม่สาย ผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่สาย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดบันทึกข้อตกลง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดตำบลเวียงพางคำ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำหมู่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชนและภาคเอกชน</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เดือนละ 1 ครั้ง และสรุปผลรายงานปีละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม)</p> <p>- เสนอข้อแนะนำและปัญหาอุปสรรคผ่านคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผลของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย ตามประกาศอำเภอแม่สาย ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย</p>	<p>เทศบาลตำบลแม่สาย</p> <p>- กองสาธารณสุขฯ</p> <p>- กองช่าง</p> <p>- สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>- กองสวัสดิการสังคม</p> <p>- กองการศึกษา</p> <p>- กองวิชาการและแผนฯ</p>